

Sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết dương lịch



Đến thời điểm này, phương tiện của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Xác định những ngày cuối năm là thời điểm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cùng với các đơn vị chức năng,

các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ.

Dịp nghỉ tết dương lịch năm nay, các cơ quan, đơn vị, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày, từ ngày

29/12/2018 đến ngày 1/1/2019. Với mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Kỷ Hợi 2019, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các công ty được giao quản lý quốc lộ ủy thác, đường tỉnh và phà Côn

Nhất thực hiện tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống cầu, đường, cọc tiêu, biển báo hiệu trên các tuyến đường được giao quản lý. Xây dựng kế hoạch sửa chữa kịp thời, bổ sung vào những nơi thiếu, yếu hoặc hư hỏng, nhất là các tuyến đường có mật độ người tham gia giao thông đông đúc. Ông Bùi Huy Quang, Trưởng phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ tết, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách khi đưa phương tiện ra phục vụ phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và có hình thức đẹp. Trước khi đưa phương tiện vào hoạt động cần kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, vệ sinh phương tiện và dự phòng vật tư thay thế để bảo đảm phương tiện vận hành liên tục, an toàn...

Có mặt tại bến xe khách Thái Bình vào trung tuần tháng 12, theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống thông tin loa phát

thanh, bảng thông báo về luồng tuyến, giờ xe chạy, bảng giá vé luôn được công khai, niêm yết rõ ràng. Các xe ra, vào bến đều tuân thủ theo hướng dẫn của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý bến xe. Ông Bùi Văn Bình, Trưởng ban Quản lý bến xe khách Thái Bình cho biết: Hiện nay, có khoảng 300 đầu phương tiện đăng ký hoạt động tại bến, chạy 36 tuyến liên tỉnh và 8 tuyến xe buýt nội tỉnh. Bình quân mỗi ngày có 350 lượt phương tiện ra, vào bến. Để chủ động phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ tết, Ban Quản lý bến xe đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp vận tải hành khách xây dựng kế hoạch dự phòng phương tiện vận chuyển hành khách nhằm giải quyết kịp thời tình trạng ứ tắc tại các bến xe, tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Bên cạnh đó, Ban Quản lý bến xe còn phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp vận tải về việc thực hiện việc niêm yết giá vé, vận chuyển đúng số người quy định, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên xe vận tải hành khách; kiên quyết xử lý các trường hợp phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, lái xe

không đủ điều kiện, chạy sai luồng tuyến và vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã và đang khẩn trương nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để phục vụ hành khách. Là một trong những doanh nghiệp vận tải hành khách chủ lực của tỉnh, dịp nghỉ tết năm nay, Công ty Cổ phần Hoàng Hà sẽ huy động 100% phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Ông Lê Văn Sinh, trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hà cho biết: Công ty Cổ phần Hoàng Hà hiện có gần 400 phương tiện các loại, trong đó có 200 xe khách chạy tuyến cố định, 120 xe taxi, 60 xe buýt nội tỉnh và xe hợp đồng. Đến ngày 10/12, Công ty đã thực hiện xong việc duy tu, bảo dưỡng phương tiện. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ tết, Công ty đã xây dựng phương án, bố trí phương tiện vận chuyển hành khách với phương châm an toàn, nhanh chóng, thuận tiện, văn minh, lịch sự. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động kiểm tra sức khỏe tài xế, nhân viên phục vụ, đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện giá vé theo quy định, kiên quyết không để tăng giá vé đã kê không, niêm yết

PHẠM HƯNG

Việt Nam đứng đầu ASEAN về chỉ số nhà quản trị mua hàng



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Theo kết quả khảo sát, nghiên cứu thị trường hãng Nikkei - IHS Markit về chỉ số nhà quản trị mua hàng tháng 11, số lượng đơn đặt hàng mới của Việt Nam tăng mạnh và đứng đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là mức cao kỷ lục Việt Nam đạt được kể từ tháng 3/2011 đến nay.

Theo kết quả khảo sát từ 400 nhà sản xuất Việt Nam, với lượng đơn đặt hàng tăng mạnh lên tới 30% trong 2 tháng vừa qua đã làm tăng mức độ tự tin của các nhà sản xuất sau 8 năm. Các chuyên gia kinh tế nhận định, chỉ số nhà quản trị mua hàng dù là một trong những thước đo quan trọng khi đánh giá tăng trưởng kinh tế mỗi quốc gia nhưng nó cần phải được đặt trong sự phát triển hài hòa với các tiêu chí khác.

Tuy dẫn đầu các nước trong khối ASEAN về chỉ số nhà quản trị mua hàng nhưng các nghiên cứu cũng chỉ ra điều đáng lưu ý với ngành sản xuất Việt Nam là giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng trong 3 tháng trở lại đây đang gây áp lực khiến các doanh nghiệp phải tăng giá bán sản phẩm. Điều này tạo nguy cơ tăng hàng tồn kho hàng thành phẩm của các doanh nghiệp.

Thực phẩm sạch - cần thay đổi thói quen người tiêu dùng



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Với hệ thống kiểm định chất lượng, người dân giờ đã yên tâm hơn dù mua thực phẩm ở siêu thị hay chợ truyền thống nhưng quan trọng là nhận thức về thực phẩm sạch.

Việc lựa chọn thực phẩm sạch ngày nay đã và đang là điều tất yếu để bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình, đặc biệt là khi hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang dần có mặt ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu có phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận và chịu thay đổi thói quen sử dụng thực phẩm sạch?

Thực phẩm sạch là chủ đề được bàn luận sôi nổi trong hội thảo "Từ ăn sạch đến sống xanh" với sự tham gia của hàng nghìn người. Thay đổi thói quen của người tiêu dùng là một trong những điều khiến nhiều người trăn trở.

Hiện hệ thống phân phối hiện đại đang dần phủ khắp với hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại. Cùng với đó là khoảng 239 chợ truyền thống. Việc thanh tra, kiểm tra chất lượng thực phẩm cũng được thực hiện chặt chẽ để giúp người dân an tâm hơn ngay cả khi mua thực phẩm tại chợ truyền thống.

NGÂN HUỖN

Huy động cả cộng đồng diệt chuột bảo vệ sản xuất

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn biến đổi khí hậu, bão, lũ, dịch bệnh... Ngoài ra, nạn chuột cắn phá, nhất là trên cây lúa cũng là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại không nhỏ cho người nông dân sau mỗi vụ sản xuất.

Ông Hoàng Văn Hòe, thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) cho biết: Vụ mùa năm 2018, gia đình tôi thiệt hại 5ha lúa, gần như mất trắng hoàn toàn vì chuột cắn phá. Vụ đông trồng bí xanh, ngô cũng bị chuột phá dù sử dụng thuốc hóa học, bắt thủ công hàng ngày. Thuê lại của người dân trong vùng hơn 20ha ruộng để sản xuất, ban đầu tôi canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ màu nhưng qua vài vụ sản xuất, chuột cắn phá nhiều quá, vụ mùa gần như không có lãi. Dự định năm 2019, tôi chỉ làm 1 vụ lúa (vụ xuân) và 1 vụ màu (vụ đông), còn vụ mùa không canh tác để cải tạo đất. Theo ông Hòe, không riêng gia đình ông, vụ mùa vừa qua, ở các thôn Thiệu Phúc, Bắc Sơn, nhiều hộ không thu được hạt thóc nào vì chuột.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh, tình hình chuột hại cây trồng diễn biến phức tạp; diện tích và mức

độ gây hại có xu hướng gia tăng qua các năm. Chuột được coi là đối tượng dịch hại nguy hiểm với mức sinh sản nhanh theo cấp số nhân, khả năng gây mất mùa nghiêm trọng nếu không được tổ chức đánh bắt và diệt bằng các biện pháp đồng bộ ngay từ đầu vụ sản xuất. Chuột hại cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số nông dân bỏ ruộng hoang ngày càng rộng rãi. Do vậy, công tác diệt chuột phải được coi

là nhiệm vụ trọng tâm với phương châm diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng. Nhận thức rõ tác hại của chuột gây ra, từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đều bố trí ngân sách hỗ trợ cho công tác diệt chuột, đồng loạt 1 đợt trong năm ở thời kỳ đòng để bảo vệ sản xuất. Đây là thời điểm hết sức quan trọng và có hiệu quả cao nhất vì thời điểm này chuột từ vùng thấp di chuyển lên vùng cao đồng thời nguồn thức ăn cạn kiệt

nên áp dụng biện pháp hóa học diệt chuột là có hiệu quả nhất trong năm. Ngoài ra, yếu tố cộng đồng cùng tham gia diệt chuột có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; mọi người, mọi nhà cùng thực hiện diệt chuột có như vậy áp lực mật độ chuột trên đồng mới giảm.

Để công tác diệt chuột trên đồng ruộng hiệu quả đòi hỏi phải áp dụng 4 phương châm: diệt chuột ngay từ đầu vụ, diệt thường xuyên, diệt bằng nhiều phương pháp và cộng đồng

cùng tham gia. Nhờ quyết liệt và đồng bộ trong tổ chức diệt chuột, vụ xuân năm 2018, diện tích lúa xuân của huyện Quỳnh Phụ bị thiệt hại do chuột gây ra giảm 70% so với những vụ xuân trước; diện tích thiệt hại nhẹ từ 1 - 3% là 50ha, thiệt hại trung bình 7 - 10% là 5ha, không có diện tích thiệt hại nặng. Toàn huyện có trên 20 xã tổ chức tốt đợt phát động vệ sinh đồng ruộng và diệt chuột thủ công như Quỳnh Hội, An Mỹ, An Cầu... Nhiều biện pháp đánh bắt thủ công như đào bắt, hun khói... được người dân nhiệt tình hưởng ứng, trong đó có 7 xã tổ chức thu mua chuột: Quỳnh Hội, An Cầu, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hồng, An Quỳ, An Ấp. Toàn huyện đánh bắt thủ công được khoảng 200.000 con chuột. Để chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, huyện Quỳnh Phụ cũng xây dựng kế hoạch vệ sinh đồng ruộng, diệt chuột, trong đó chỉ đạo các HTX nông nghiệp thành lập các tổ, đội hoặc phát động nông dân đánh bắt chuột rộng khắp, thường xuyên, liên tục, tập trung cao độ vào thời điểm đòng. Với biện pháp hóa học, phát động chiến dịch trong

phạm vi toàn huyện từ 15/1 đến hết tháng 3/2019.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Hàng năm, thực hiện quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ nông dân tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức hội nghị cấp tỉnh, triển khai kế hoạch diệt chuột, chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật diệt trừ chuột có hiệu quả cao; tham mưu lựa chọn loại thuốc trừ chuột hiệu quả nhất, được phép sử dụng; ký hợp đồng mua thuốc cấp cho các xã đồng thời kiểm tra thực hiện chiến dịch. Vụ xuân năm 2018, số lượng thuốc đã cấp cho các địa phương là gần 9.000kg với kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Vụ xuân năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột. Hy vọng rằng các địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt, thực hiện có hiệu quả chiến dịch diệt chuột để bảo vệ sản xuất.

NGÂN HUỖN



Nông dân huyện Đông Hưng sử dụng nilon quây ruộng để ngăn chuột phá hoại lúa.

VŨ LĂNG Bảo vệ môi trường

Những năm qua, xã Vũ Lăng (Tiền Hải) đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong gìn giữ môi trường vì sự phát triển bền vững, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp. Bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vũ Lăng cho biết: Là một tổ chức chính trị - xã hội, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về trách nhiệm của bản thân và gia đình trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Trong đó, lồng ghép các buổi sinh hoạt chi hội và gắn với cuộc vận động xây

dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"; vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng lương thực, thực phẩm an toàn do cấp trên phát động. Song song với các hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN xã còn thành lập, duy trì các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường như: thu gom rác thải, tuyến đường hoa, chăn nuôi thân thiện với môi trường... Từ việc triển khai tích cực công tác tuyên truyền, các mô hình hoạt động hiệu quả, nhờ đó trên các tuyến đường của xã không còn rác tồn đọng, cảnh quan, môi trường khu dân cư trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Đặc biệt, các hộ hội viên sinh sống trên các

tuyến đường đã chủ động giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, trồng hoa cây cảnh, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp. Đến nay, Hội LHPN xã đã đảm nhận trồng, chăm sóc 3.200m² đường hoa; ngày 24 hàng tháng tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh tại các tuyến đường thôn do Hội đảm nhiệm. Các gia đình chăn nuôi của hội viên làm chủ đã xây dựng bể khí biogas, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe. Ông Lê Duy Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lăng cho biết: Không chỉ có Hội LHPN xã tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường mà Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên... cũng

tích cực phối hợp để tuyên truyền cho hội viên, nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng bảo vệ môi trường với sức khỏe cộng đồng. Để nhân dân hiểu rõ mục đích bảo vệ môi trường, thời gian qua Vũ Lăng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cộng đồng về bảo vệ môi trường với nhiều hình thức như tuyên truyền trên đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhân ngày Môi trường thế giới, ngày Nước thế giới... Xã đã tổ chức cho các thôn ký giao ước thi đua với nhiều hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh đường trục xã, thôn, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, đào hố chứa rác, trang bị các thùng đựng rác để giữ gìn vệ sinh môi trường, quang cảnh đẹp của xã luôn sạch, đẹp. Trạm Y tế xã đã lồng ghép tuyên

truyền về công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong các hội nghị thôn để người dân hiểu rõ về chất lượng cũng như việc ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến sức khỏe người dân. Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, hội chủ động lập kế hoạch, mục tiêu cụ thể để xuất tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã về chương trình hoạt động BVMT của đơn vị mình. Lồng ghép nhiệm vụ BVMT với các phong trào thi đua của cán bộ, hội viên gương mẫu thực hiện, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng các hương ước, quy ước, cam kết BVMT, thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng NTM. Tích cực vận động các hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, các hộ chăn nuôi có quy mô lớn đầu tư xây bể biogas để xử lý chất thải chăn nuôi. Ngăn ngừa và xử lý kịp thời những hành vi

xấu làm ảnh hưởng tới môi trường sống ở các khu dân cư. Thông qua các phong trào, đợt tuyên truyền đã thu hút đông đảo người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường, hầu hết bà con nhân dân đã nhận thức đúng về công tác vệ sinh môi trường, góp phần nâng

cao chất lượng môi trường sống trên địa bàn xã. Đến nay, xã đã xây dựng được 2 bãi tập kết, xử lý rác thải và thành lập được 1 tổ thu gom rác thải. Các hộ gia đình đều được dùng nước sạch, hợp vệ sinh; các công trình vệ sinh được người dân đầu tư xây dựng kiên

cố. 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. 25 gia trại, trang trại của các hộ dân đều xây dựng bể biogas xử lý chất thải chăn nuôi, tận dụng làm chất đốt...

MẠNH THẮNG



Các tuyến đường trên địa bàn xã Vũ Lăng sạch đẹp.